

ปณิธานพระพุทธรเจ้า

ขอให้อบรมเกลาจนอภิมภระหม่อม

ดำเนินในพระมหากรุณาธิคุณ หากที่สุดมิได้

เจ้าพระพุทธรเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มจรช



“...ผู้มีหน้าที่สืบทอด ความสำเร็จอยู่เสมอว่า งานที่ทำเป็นงานสำคัญและมีเกียรติสูง การแพ่งว่าโดยขาดความรับผิดชอบ หรือแม้แต่คำพูดง่าย ๆ เพียงนิดเดียว ก็สามารถทำลายงาน ที่ผู้มีความปรารถนาดีทั้งหลาย พยายามสร้างด้วยความยากลำบากเป็นเวลานานรมปี เหมือนพองอากาศชนิดเดียว ถ้าเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดก็สามารถปลิดชีวิตคนได้...”
พระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและเสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๑๐

รับทราบภาระงาน

www.chandra.ac.th

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๒ ประจำวันที่ ๗ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

มจรช. รับการประเมินคุณภาพฯ ยกระดับคุณภาพ พร้อมพัฒนาทุกด้าน

ในระบบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ เพิ่มการประเมินความสำเร็จขึ้นมาเป็น ๒ ระดับ คือ ในระดับแผน และระดับกิจกรรม

“เดิมจะมีการประเมินแค่ในระดับกิจกรรม โดยไม่มีการประเมินในระดับแผน จึงอาจจะ [อ่านต่อหน้า ๖](#)”

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ ตุลาคมที่ผ่านมา จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลลัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวว่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันในภาพรวมเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมาอยู่ที่ ๓.๘๖ คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ระดับดี” และในปีการศึกษาต่อไปมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะต้องมีการพัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

“ส่วนหน่วยงานที่รับการประเมินฯ มีบางหน่วยงานยังไม่เข้าใจในเรื่องตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานเองก็ได้ปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่ เพราะว่าแต่ละหน่วยงานต่างมีหน้าที่เป็นของตนเอง แต่ก็ต้องมีการปรับปรุงให้มีคุณภาพตามมาตรฐานมากยิ่งขึ้น” ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ กล่าว

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ กล่าวต่อว่า ตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมา คือการประเมินระดับความสำเร็จ ๒ ระดับ จากเดิมที่มีการประเมินความสำเร็จแค่ระดับเดียว ในระบบตัวบ่งชี้ของเดิม ๒๓ ตัวบ่งชี้ จะประเมินความสำเร็จแค่ระดับเดียวคือ ระดับกิจกรรม แต่พอเปลี่ยนระบบตัวบ่งชี้เป็นระบบรูปแบบใหม่



“จันทรเกษมรวมใจ”
ทำความดีถวายในหลวง ร.๙



BOOK in my mind



“พลอยคิดว่าการอ่านไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรอบของวิชาชีพเสมอไป บางครั้งเราก็ต้องออกมากรอบบ้าง เพื่อที่จะเรียนรู้ และนำเอาไอเดียที่ได้เหล่านี้ ไปปรับใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเราค่ะ” นี่เป็นประโยคแรกที่สาวพลอย เล่าถึงมุมมองในการอ่าน

นี่เป็นอีกหนึ่งความคิดที่ดูเข้าท่าไม่น้อยเลยทีเดียว ในการเปิดมุมมองการอ่านของนางสาวสุธาสินี นาวาล่อง “น้องพลอย” นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เจ้าของรางวัลดาวของคณะกันเลยทีเดียว ที่จะมาพูดคุยถึงหนังสือเล่มโปรดของเธอ คือ “ฉันนี่แหละคลาสโนวีตัวแม่”

พลอย ได้เล่าถึงหนังสือเล่มโปรดของเธอต่อว่า “หนังสือที่พลอยเลือกอ่าน เป็นนวนิยาย จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักของเด็กสาวคนหนึ่งที่เคยผู้ชายหลาย ๆ คน แต่เธอไม่ใช่คนเจ้าชู้ เธอแค่เลือกใครไม่เป็นเท่านั้นเอง จนสุดท้ายชีวิตคลาสโนวีของเธอต้องจบลง เพราะพ่อแม่ของเธอบังคับให้แต่งงานเพื่อเป็นการแก้เคราะห์กรรมตามคำทำนายของหมอดู

นิยายเรื่องนี้ทำให้พลอยคิดได้หลายอย่างว่าเราต้องรู้เท่าทันคนให้มากขึ้น ไม่ใช่ใครบอกอะไร เราก็เชื่อไปทุกเรื่อง เชื่ออย่างมกมาย รู้จักระวังตัวเองมากขึ้น ไม่ไว้ใจใครง่าย ๆ รู้จักการวางตัวในสังคมมากขึ้นค่ะ พลอยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็ก ๆ ต้องหาความรู้จากนอกห้องเรียนให้ได้มากที่สุด เพราะถ้าเรียนจบไปพลอยจะต้องไปสอนคนอื่นหลายคน จะมีความรู้แคในห้องเรียนไม่ได้ ต้องเพิ่มความรู้รอบตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะ” พลอยเล่าถึงหนังสือเล่มโปรดและประโยชน์ที่ได้รับ

“พลอยคิดว่า การอ่านควรดึงออกจากกรอบบ้าง เพราะการเรียนภาษาไทยก็เป็นการตีกรอบให้เราเรียนรู้ด้านภาษาอยู่แล้ว เราควรมองหาสิ่งที่จะมาสนับสนุนความคิดการอ่านแนวอื่น ๆ บ้าง

“อาจจะแปลกใจในความคิดของใครหลายคนว่า พลอยเรียนสาขาวิชาภาษาไทย ทำไมไม่อ่านหนังสือที่เน้นการใช้ภาษามากกว่านี้ล่ะ? พลอยคิดว่า การอ่านควรดึงออกจากกรอบบ้าง เพราะการเรียนภาษาไทยก็เป็นการตีกรอบให้เราเรียนรู้ด้านภาษาอยู่แล้ว เราควรมองหาสิ่งที่จะมาสนับสนุนความคิดการอ่านแนวอื่น ๆ บ้าง ซึ่งหนังสือนิยายที่พลอยชอบอ่าน ก็มีศิลปะด้านการเขียน เช่น การใช้ภาษา การเปรียบเทียบ และยังมีการเล่นคำให้น่าอ่านอีกด้วย”

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ พลอยยังเล่าต่ออีกว่า “ทุกครั้งทีพลอยอ่านพลอยจะต้องสรุปสิ่งที่พลอยได้จากหนังสือเล่มนั้นทุกครั้ง เพื่อจะได้เป็นการทบทวนสิ่งที่เราอ่านไปอีกด้วยค่ะ” พลอย เล่าแนะนำเทคนิคคิด ๆ ของเธอให้ไปลองทำกัน



ช่วงชานาทางจ้าวทางโซเซียงล

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจ และเป็นอาหารหลักของคนไทย แต่ปัจจุบันราคาข้าวเปลือกราคาตกต่ำ ทำให้ชาวนาต้องขาดทุน เป็นหนี้ เกิดจากการกดราคาข้าวของพ่อค้าคนกลาง ในตอนนี้มีการใช้สื่อโซเชียลเป็นช่องทางการซื้อขายข้าวกับชาวนาทางตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และยังมีศิลปิน นักแสดงเข้ามาร่วมส่งเสริมการขายข้าวอีกด้วย เรามาลองฟังเสียงของชาวจันทรเกษมกันดีกว่าว่ามีความเห็นอย่างไร

นางสาวชลวรรณ นิกขอบ (อ๊อฟ)

นักศึกษาระดับปีที่ ๑ สาขาวิชาแพทย์แผนจีน คณะวิทยาลัยแพทย์ทางเลือก

เห็นด้วยที่มีการใช้สื่อโซเชียลเป็นช่องทางการซื้อขายจากชาวนาโดยตรง เพราะพ่อแม่ของตนเองก็ปลูกข้าวทำนาเป็นอาชีพเสริม อยากให้ช่วยชาวนาดีกว่าปล่อยให้ชาวนาขายข้าวให้กับพ่อค้าคนกลาง แล้วโดนกดราคาข้าวอยู่ที่กิโลกรัมละ ๕ บาท ยังมีดารารายใหญ่ไปโหมทือว่าเป็นช่วยเหลือเกษตรกรให้พ้นวิกฤตไปอีกทาง และอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงจัง

นายบริวัตร มูซอเฮด (ญา)

นักศึกษาระดับปีที่ ๔ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

เราเป็นคนไทยเหมือนกัน เราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะเรากินข้าว ข้าวเป็นอาหารหลักของเรา ถ้าวันหนึ่งไม่มีข้าวให้กินเราจะทำอย่างไร เห็นด้วยกับการใช้สื่อโซเชียลที่เข้ามาประโยชน์ และเป็นช่องทางให้ชาวนาได้ซื้อขายข้าวโดยตรง ยังมีดารามาส่งเสริมการขาย เห็นเป็นเรื่องที่ดี ไม่ใช่การสร้างกระแส แต่เป็นการช่วยเหลือคนไทยด้วยกันจริงๆ





ใจกว้าง จงงามนวิทย์

ข้อมูลจาก : <http://www.kroobannok.com/>

“กั๊กทรายได้ปานกลาง”...

หรือภาวะที่สังคมหนึ่งจากเดิมเคยมีรายได้จากอาชีพประเภท “ใช้แรงงานมาก” กระทั่งในยุคต่อมา ประชากรโดยรวมในสังคมนั้นมีการศึกษาที่ดีขึ้น พร้อมกับอัตราค่าแรงที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ทว่าศักยภาพประชากรยังไม่อาจก้าวไปสู่ขั้น “สังคมนวัตกรรม” ที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูง ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถ “ลดตัว” ลงไปแข่งขันกับสังคมที่อยู่ระดับล่างที่ค่าแรงถูกได้อีกต่อไป

นี่คือสภาพที่ “ประเทศไทย” กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน!!!

ไม่นานนี้ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต(DPU) จัดการประชุมนานาชาติ หัวข้อ “การยกระดับกำลังคนของไทย : ทางออกจากกั๊กทรายได้ปานกลาง” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ๓.๕๖๖ กรุงเทพฯ ซึ่ง “น.ส.อภิโกะ ซากาโมโตะ”

ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะและการจ้างงาน องค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) เปิดเผยผลการสำรวจผู้ประกอบการในอาเซียนจำนวน ๕,๐๗๖ ราย และนักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆในอาเซียน จำนวน ๒,๓๕๗ ราย พบว่า ในอาเซียน “แรงงานหนักใหม่” กลับมีทักษะไม่ต่างจาก “แรงงานใกล้เกษียณ” ผู้เชี่ยวชาญจาก ILO กล่าวอีกว่า ในยุคการทำงานที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูง กลุ่มแรงงานผู้หญิงและกลุ่มที่มีการศึกษาต่ำจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก หากไม่มีการพัฒนาทักษะ นอกจากนี้ จากการสำรวจแรงงานรุ่นใหม่อายุ ๑๘-๒๔ ปีของไทย มีความสนใจงานด้านข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสาร การจัดการการเงิน และด้านศิลปะบันเทิง

“โจทย์สำคัญจึงอยู่ที่ว่าจะสร้างการเรียนรู้ได้อย่างไรให้สอดคล้องกับทักษะที่ตลาดโลกต้องการ ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูง แต่ทักษะของบัณฑิตและผู้จบการศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทยและกัมพูชา กลับสวนทาง” น.ส. อภิโกะ กล่าว

แล้วอะไรคือ “ทักษะแรงงานที่โลกต้องการ” ในยุคอนาคต?...“นายแอนดริส ชไลเซอร์” ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและทักษะขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา(OECD) ระบุว่า แนวโน้มตลาดแรงงานโลกจะให้ความสำคัญกับแรงงานที่มี “ทักษะชีวิต” ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ การรู้จักคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร และการ

ประสานความร่วมมือ รวมถึงลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพ ได้แก่ ความไม่ย่อท้อ ความสามารถในการปรับตัว ความใฝ่รู้ เป็นต้น มากกว่าแค่ “วิชาการ” ที่ร่ำเรียนในสถาบันการศึกษาเพียงอย่างเดียว!!!

สอดคล้องกับที่ “ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว” คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กล่าวถึงผลงานวิจัยที่ทำร่วมกับ สสค. ในการศึกษาตลาดแรงงานและผู้ประกอบการภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) นำร่องใน ๓ จังหวัด คือ เชียงใหม่ ตราด และภูเก็ต พบว่า สิ่งผู้ประกอบการในพื้นที่ดังกล่าวให้ความสำคัญกับคุณสมบัติของลูกจ้างเรียงตามลำดับ คือ “ทำงานเป็น” หรือมีทักษะทาง



หมดยุค”ปริญญาแปะฝาบ้าน” !! “ทักษะอาชีพ-ชีวิต” สำคัญกว่า?

อาชีพตรงกับที่นายจ้างต้องการมาเป็นอันดับ ๑ ตามด้วย “ความประพฤติดี” เช่น ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความซื่อสัตย์ เป็นอันดับ ๒ ส่วน “วุฒิการศึกษา” จากสถาบันต่างๆ อยู่ในอันดับ ๓

ด้าน “ม.ล.ปนัดดา ทริภุชเวติ” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขณะนี้กำลังพยายามผลักดันร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการมีงานทำ ซึ่งสาระสำคัญ คือ นักเรียน ม.๓ หรือ ม.๖ ที่กำลังจะจบการศึกษา ต้องเข้ารับการ “ทดสอบความถนัด” เพื่อให้ทราบว่าแต่ละคนมีทักษะด้านใด เป็นแนวทางสำหรับนำไปเลือกศึกษาต่อหรือทำงานในอนาคตต่อไป รวมถึงให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม แจ้งความต้องการจ้างแรงงานมายังกระทรวงแรงงาน ทั้งจำนวนที่ต้องการ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และทักษะที่ขาด ซึ่งกระทรวงแรงงานจะนำข้อมูลมาวางแผน “ผลิตกำลังคน” รองรับตลาดแรงงานต่อไป นอกจากนี้ปัจจุบันภาครัฐยังส่งเสริมการศึกษาแบบ “หลักสูตรทวิภาคี” ให้แรงงานรุ่นใหม่ที่ยังศึกษาอยู่เข้าฝึกงานเรียนรู้งานกับองค์กรโดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้...

“สิทธิประโยชน์ด้านภาษี” จากรัฐ!!!

นอกจากแรงงานภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการแล้ว “ภาคเกษตร” ก็ต้องไม่ละเลย... “ดร.ไมค์ วาย เค ญู” อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ได้หวั่น ยกตัวอย่างได้หวั่นที่ในอดีตเป็นประเทศเกษตรกรรมแบบเข้มข้น มาเป็นประเทศที่ทำเกษตรแบบ “ไฮเทค” ทั้งการควบคุมผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการภายใต้กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาชนบท รวมถึงการรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

“แม้จีดีพีภาคเกษตรจะลดลงจากร้อยละ ๓๐ ในปี ๒๕๙๓ เป็นร้อยละ ๒ ในปี ๒๕๕๕ และจำนวนเกษตรกรลดลงจากร้อยละ ๕๐ ใน

ปี ๒๕๙๓ เหลือร้อยละ ๖-๑๐ ในปี ๒๕๕๕ แต่ก็ทำให้เกษตรกรจำนวนดังกล่าวมีรายได้สูงขึ้นมา เพราะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในงานเกษตรกรรม” ดร.ไมค์ วาย เค ญู กล่าวทิ้งท้าย

ในอดีตเรามักสอนกันว่า “เรียนให้สูงๆ นะ ลูก โค้ชจะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นเจ้าคนนายคน” ส่งผลให้เกิดการตื่นรนเพื่อส่งบุตรหลานไปเรียนในสถาบันการศึกษาชั้นน่านี เพราะมองว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา แค่ “มีใบปริญญาแปะฝาบ้าน” ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว

ทว่า...ในปัจจุบันและอนาคตกระแสโลกได้เปลี่ยนไป เช่นที่ เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (Partnership For 21 Century Skills) ซึ่งเป็นเครือข่ายของกลุ่มธุรกิจชั้นนำของสหรัฐอเมริกาและของโลก อาทิ แอปเปิ้ล(Apple), ไมโครซอฟท์(Microsoft) และ ดิสนีย์(Disney) เป็นต้น ร่วมกับองค์กรด้านการศึกษาอีกหลายแห่ง กล่าวถึงทักษะสำคัญของมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ ไว้ ดังนี้...

“3R” ได้แก่ การอ่าน (“R” eading), การเขียน (w“R” iting) และการคำนวณ(a“R” ithmetic) กับ “7C” ได้แก่ มีวิจารณญาณ (“C”ritical Thinking), คิดอย่างสร้างสรรค์ (“C”reativity), เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม (“C”ross-cultural Understanding), ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (“C”ollaboration), ใช้สื่อเป็นอย่างรู้เท่าทัน (“C”ommunications-Media Literacy), ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น (“C”omputing and ICT Literacy) และมีทักษะทางวิชาชีพรวมถึงการเรียนรู้ (“C”areer and Learning Skills)

ทักษะทั้งหมดนี้ มีใช่แค่การเรียนในรั้วสถาบันการศึกษา แต่ต้องสร้างให้เป็นวัฒนธรรม “เรียนรู้อย่างมีชีวิต” ตั้งแต่เกิดจนตาย... ดังนั้น สังคมไทยทุกภาคส่วน พร้อมปรับตัวหรือยัง!?!?



นางสาวพินณณีย์ โชควอดฉิม
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ



“ชาวจันทร์กระจ่างฟ้า ทำความดีถวายในหลวง ร.๙”

หลังจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่วันที ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นข่าวที่เศร้าโศกเสียใจแก่บรรดาพลนิกรชาวไทยทั่วประเทศ สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทำให้ประชาชนจากทั่วสารทิศพร้อมใจเดินทางไปลงนามถวายความอาลัย ทำให้มีประชาชนหลายกลุ่มตั้งใจ ร่วมใจทำความดีถวายพ่อหลวง เพื่อดำเนินตามคำพ่อสอน

ในครั้งนี้นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รวมตัว

กันเพื่อทำความดีถวายพ่อหลวง ซึ่งทางคณะเกษตร และชีวภาพ และ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อในครั้งนี้

นายอาทิตย์ ศรีประไพ (พี่ต่อ) พนักงานประจำคณะเกษตรและชีวภาพ เล่าให้ฟังว่า “ทางคณะบดีคณะเกษตร และชีวภาพ อยากให้มีส่วนกับสังคม ให้ทางบุคลากรรู้จักการให้การแบ่งปันกับสังคม จึงให้พี่ต่อเป็นคนติดต่อประสานงานกันในคณะ จัดทำน้ำดื่มสมุนไพร ได้แก่ น้ำกระเจียว เก๊กฮวย ลำไย ไปแจกให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมลงนามถวายความอาลัย และกราบพระบรมศพ ณ บริเวณท้องสนามหลวง”



“เหตุผลที่เลือกทำน้ำดื่มสมุนไพร เพราะน้ำสมุนไพรที่เลือก มีสรรพคุณดีร้อน แก้อ่อนใน ดื่มน้ำอุ่นคนนิยมกินกันอยู่แล้ว เหมาะกับอากาศที่ร้อนมากในตอนนี และทางสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร มีอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการผลิตน้ำจำนวนมาก

ทางเจ้าหน้าที่จึงติดต่อประสานงานล่วงหน้าเพื่อเข้าไปขอแจกน้ำสมุนไพรจำนวน ๑,๐๖๕ ขวด ณ บริเวณสนามหลวง แจกในวันที่ ๑๖ ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งใช้เวลาแจกเพียง ๑๕ นาที ประชาชนที่บริเวณสนามหลวงให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะทางเราทำบรรจุภัณฑ์ แช่เย็นน้ำอย่างดี” นายอาทิตย์ เล่าถึงเหตุการณ์ใน

เมื่อมีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานจริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ

พระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นหลักคำสอนประจำใจของนายอาทิตย์

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ดระหงษ์งานกิจกรรมบรรณาธิการ : พรทิพย์ ไกรถาวร, อ้อมกัญญา แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, กัทราพร นิกธิตินชาติ, พุดวงศ์ มั่นดินแดง, ดนิตา แสงสาคร, สุพล เฉลียวจิตวิช

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

วันที่น่าน้ำดื่มสมุนไพรไปแจก

“เมื่อมีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานจริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นหลักคำสอนประจำใจของนายอาทิตย์

นอกจากทำน้ำสมุนไพรไปแจกแล้ว ทางคณะได้ร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษาทำรับบิ้นสีดำ แจกฟรี เพื่อแสดงความไว้อาลัยแก่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นางสาวสุมินตรา กมลรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ คณะเกษตรและชีวภาพ ผู้ร่วมกิจกรรมทำรับบิ้นสีดำแจกฟรีเล่าให้ฟังว่า “ตอนนี้อยู่ในช่วงไว้อาลัย ประชาชนควรใส่เสื้อสีดำ แต่หลายคนประสบปัญหา เสื้อสีดำไม่เพียงพอ ราคาเสื้อดำในท้องตลาดราคาสูงขึ้น จึงอยากทำรับบิ้นสีดำเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความไว้อาลัย การจัดทำครั้งนี้ทางคณะให้เงินสนับสนุน และนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ และบุคลากรของคณะร่วมกันจัดทำ กิจกรรมทำรับบิ้นแจกฟรีครั้งนี้ใช้เวลาหลังเลิกเรียนในการทำ เรามีความตั้งใจในการทำดีถวายพ่อหลวง”

“นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ หรือประชาชนที่สนใจสามารถ รับผิดชอบฟรีได้ที่สำนักงานของคณะเกษตร และชีวภาพ ทั้งนี้ยังมีบริการส่งไปรษณีย์ให้ประชาชนภายนอกที่สนใจ สามารถแจ้งมาทางคณะเพื่อรับฟรีได้เช่นกัน” นางสาวสุมินตรา เล่าถึงช่องทางการขอรับบิ้นแจกฟรีของคณะเกษตร และชีวภาพ

นอกจากการทำดีจากคณะเกษตร และชีวภาพแล้ว ยังมีกลุ่มนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ รวมตัวกันไปทำความดีเพื่อพ่อ ด้วยการทำกิจกรรมอาสา



สมัครเก็บขยะทำความสะอาด บริเวณท้องสนามหลวง ทำกิจกรรมความดีเพื่อพ่อเช่นกัน

นางสาวณัชชา เศวตทวี นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ เล่าให้ฟังถึงบรรยากาศในวันที่ทำความดีถวายในหลวงว่า “รวมกลุ่มกับเพื่อน มีการวางแผนกันอยากทำความดีถวายพ่อหลวง จึงเลือกวันศุกร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้กระทบกับเวลาเรียน ร่วมกันเป็นอาสาสมัครเก็บขยะ ดูแลความสะอาด ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยมีอาจารย์สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้สนับสนุนด้านทุนทรัพย์

บรรยากาศภายใน บริเวณท้องสนามหลวงวันนั้น อากาศร้อนมาก เนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่มาลงนามถวายความอาลัย แต่ตนและกลุ่มเพื่อก็ไม่ล้มเลิกความตั้งใจ และการไปทำจิตอาสาครั้งนี้ก็เป็นการถือโอกาสลงนาม



มีโอกาสทำดีถวายพ่อหลวง สามารถทำได้ทุกวัน อย่างน้อยทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีไม่เดือดร้อนผู้อื่น ทำเพื่อส่วนรวมให้มากกว่าส่วนตัว และทำดีเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ที่พระองค์ ทำเพื่อประชาชนคนไทยได้อยู่สุขสบายมาทุกวันนี้

ถวายความอาลัยด้วยเช่นกัน”

“รู้สึกภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสทำดีถวายพ่อหลวง สามารถทำได้ทุกวัน อย่างน้อยทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีไม่เดือดร้อนผู้อื่น ทำเพื่อส่วนรวมให้มากกว่าส่วนตัว และทำดีเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ที่พระองค์ ทำเพื่อประชาชนคนไทยได้อยู่สุขสบายมาทุกวันนี้” นางสาวณัชชา เล่าถึงความรู้สึกที่ได้มีโอกาสทำความดีถวายพ่อหลวงในครั้งนี้

นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาจากศูนย์การศึกษา จันทร์เกษม-ชัยนาท ที่จัดทำรับบิ้นสีดำจำนวน ๕๐๐ ชิ้น เพื่อแจกคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เพื่อน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ตลาดอำเภอ สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เป็นการร่วมแรงร่วมใจจากชาวจันทร์เกษมโดยแท้จริง.

มจร. รับสมัครผู้มีความสามารถด้านกีฬา ระดับปริญญาตรี ผ่านออนไลน์ วันนี้!

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬาระดับปริญญาตรี ปี'๖๐ รวม ๕ คณะ ๒๑ สาขา ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรศน์ พลเดช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า ขณะนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำลังเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยผ่านเว็บไซต์ <http://eadmission.chandra.ac.th>

คณะ และสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร รวม ๕ คณะ ๒๑ สาขา ดังนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี ได้แก่ พลศึกษา คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ๔ ปี ได้แก่ ภาษาอังกฤษ การบริหาร และการพัฒนาชุมชน และบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิต ๔ ปี ได้แก่ รัฐประศาสนศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต ๔ ปี ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และการแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ๔ ปี ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิต และอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต ๔ ปี ได้แก่ แขนงวิชาการจัดการ แขนงการ

ตลาด แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ นิเทศศาสตร์ บัณฑิต ๔ ปี ได้แก่ แขนงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่

คณะเกษตรและชีวภาพ วิทยาศาสตร์บัณฑิต ๔ ปี ได้แก่ วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบอาหาร และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.ธนทรศน์ กล่าวต่อว่า สำหรับคุณสมบัติด้านกีฬาต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติ นักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติ ตัวแทนระดับจังหวัดที่เคยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ เช่น เขตการศึกษา และกีฬาแห่งชาติเป็นอย่างน้อย สนใจสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ <http://eadmission.chandra.ac.th> หรือกองพัฒนานักศึกษา โทร. ๐ ๒๙๔๒ ๖๙๐๐ ต่อ ๑๓๐๔

มจร. รับการประเมินคุณภาพ

ต่อจากหน้า ๑

ทำให้เกิดความไม่เข้าใจ ถึงวิธีเขียนตัวบ่งชี้ความสำเร็จในระดับแผน อันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของทางมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะต้องเร่งทำการแก้ไขและปรับปรุงในปีต่อไป” ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ กล่าว

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า อีกจุดหนึ่งที่มองเห็นคือคะแนนการประเมินฯ ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ต้องขอชื่นชมที่มีผลการประเมินที่ดี ซึ่งในปีนี้ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๐ จากคะแนนในปีที่ผ่านมา เพราะถ้าคะแนนของระดับหลักสูตร และระดับคณะเพิ่มขึ้นก็จะทำให้คะแนนระดับของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นจากเดิมได้อีกด้วย และเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

“นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาอยากให้ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ได้เข้มงวดในการติดตามในส่วนตัวบ่งชี้อันไหนที่ยังมีความไม่เข้าใจในการดำเนินงานก็สามารถที่จะมาขอคำชี้แนะจากสำนักประกันคุณภาพฯ

เพราะทางสำนักประกันคุณภาพฯ อยากจะส่งเสริม ติดตามและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้มีความเข้าใจในตัวบ่งชี้ทั้งหมด โดยหน่วยงานที่อยากให้ เข้าไปช่วยเหลือขอให้แจ้งความจำนงมาที่สำนักประกันคุณภาพฯ” ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ กล่าว

ประชุมแนวทางการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ณ ห้องประชุมจันทร ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคมที่ผ่านมา



งานถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙

ณ วัดเหนือใต้ จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคมที่ผ่านมา

ยอดปัจจัยกฐินรวม ๘๑๑,๐๘๑ บาท



จันทร์เกษมรวมใจ...ลดใช้พลังงาน



๑. เปิดไฟและเครื่องปรับอากาศ ในเวลาเช้างานตอนเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น.
๒. ปิดไฟและเครื่องปรับอากาศ ในเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. และ ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.
๓. ปิดคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้
๔. ถอดปลั๊กกาต้มน้ำ และอื่น ๆ รวมทั้งคอมพิวเตอร์ หลังเลิกงาน
๕. ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเลิกประชุม ๓๐ นาที

Green World

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์



จันทร์กระจ่างฟ้า

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๒ ประจำวันที่ ๗ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕
ปทพ.จันทร์เกษม